







# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
29 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>กัญชา</b></p> <p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1.เรียกคืนประกาศจับกัญชา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์)          -นายจาตุรนต์ ฉายแสง สมาชิกพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความว่า ขณะนี้่จะเกิดความโกลาหลอย่างมากสำหรับข้าราชการเจ้าหน้าที่ทั้งของสร.และตำรวจว่าจะปฏิบัติอย่างไรต่อกัญชาจึงจะไม่ขัดต่อกฎหมาย หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ายกกัญชากอกจากยาเสพติดโดยไม่มีมาตรการรองรับ รมว.สร.เลยรีบออกประกาศกำหนดให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม ส่งไปคนละทิศคนละทาง เมากัญชากันหรือยัง          -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวถึง กรณีการเรียกคืนหนังสือด่วนที่สุดส่งถึงผู้บัญชาการสนง.ตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นการขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมกรณีผู้จำหน่ายและแปรรูปสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ใน 4 กรณี ว่า ได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทบทวนเนื้อหารายละเอียดของหนังสือ รวมถึงขอให้มั่นใจการทำงานของสร. เพื่อการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ ไม่ได้สนับสนุนให้มีการใช้ในทางที่ผิด จึงออกมาตรการต่างๆ เพื่อให้ปชช.เกิดความมั่นใจ ส่วนการที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง ระบุว่า การเรียกคืนหนังสือดังกล่าวเป็นการส่งไปคนละทิศคนละทาง ขอยืนยันข้าราชการและฝ่ายบริหารทำงานร่วมกันตลอด ไม่มีแยกแถวออกไปไหน</p> <p><b>2.คัดค้านกัญชาเสรี</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยโพสต์ เพจ ชมรมแพทย์ชนบท          -ชมรมทันตสาธารณสุข วิชาการ สมาคมทันตแพทย์ฯ ในการเสนอให้รัฐมีมาตรการควบคุมกัญชาอย่างเหมาะสม รวมถึงออกมาตรการป้องปรามและจับกุมเพื่อมิให้มีการใช้กัญชาเพื่อการสันทนทางการโดยเด็ดขาด ห้ามการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในรูปแบบต่างๆ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และอื่นๆ ควบคุมการโฆษณา กัญชาในรูปแบบต่างๆ ที่ทำให้ปชช.มีโอกาสเข้าใจผิด ทบทวนการออกและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาให้เป็นไปอย่างรอบคอบ</p>	
<p> <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p>	
<p><b>สถานการณ์ประจำวัน</b></p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 29 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,480 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,586,550 ราย เสียชีวิต 37 ราย เสียชีวิตสะสม 31,327 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,853 ราย รักษาหายสะสม 4,530,673 ราย ยังรักษาอยู่ 24,550 ราย</p> <p><b>สถานการณ์ทั่วโลก</b> มีผู้ติดเชื้อ 579,256,212 (+813,316) ราย เสียชีวิต 6,413,776 (+1,770) ราย รักษาหาย 549,299,573 (+814,171) ราย</p>	-
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. สถานการณ์โควิด 19</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า          -นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เยนายกฯ เป็นห่วงปชช.ช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน 28-31 ก.ค. 65 ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ UP สวมแมสก์เมื่อจะออกเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงผู้ที่จะใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ รวมทั้งขณะที่อยู่ในสถานที่ที่รวมตัวของคนจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อโควิด          -รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จุฬาฯ โพสต์ สถานการณ์ระบาดปัจจุบันมีแนวโน้มซัดว่าหนักหน่วง เพราะติดเชื้อจริงจำนวนมาก เพราะสายพันธุ์ย่อย BA.5 ติดเชื้อแล้วจะมีอาการได้บ่อยกว่า หนักกว่า ทำให้ต้องเข้ารักษาตัว ในรพ.มากขึ้น และโอกาสเสียชีวิตมากขึ้น รวมถึงตัวเลขที่เห็นในรายงานต่ำกว่าสถานการณ์จริง และไม่มีระบบรายงานที่ทำให้ปชช.เห็นสถานการณ์แบบ real time ส่งผลต่อการรับรู้ ความตระหนัก และการตัดสินใจประพฤติปฏิบัติเรื่องการป้องกันตัวอย่างเหมาะสม ดังนั้น การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจำเป็นอย่างยิ่ง ลดเสี่ยงป่วยรุนแรงและเสียชีวิต</p> <p><b>2. วัคซีนหมดอายุ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ TNN เพจ Drama Addict          -พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เผย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรณีที่มีการแชร์โพสต์ หลังไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ พบเป็นวัคซีนที่ระบุวันหมดอายุวันที่ 9 มิถุนายน 65 โดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นวัคซีนล็อตหมดอายุ เนื่องจากทางบริษัทผู้ผลิตได้มีการประกาศขยายเวลา วันหมดอายุของวัคซีนเพิ่มเป็น 2 เดือน จากเดิมที่มีอายุการใช้งาน 7 เดือน เป็น 9 เดือน ทำให้วัคซีนล็อตดังกล่าวจะหมดอายุในเดือนสิงหาคม</p> <p><b>3. หวั่นเกิดโควิดพันธุ์ใหม่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isranews</p> <p>-นายอนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา โพสต์ว่า ไวรัสในตระกูล Omicron สายพันธุ์ BA.2, BA.3 และ BA.4/BA.5 หนีภูมิจาก BA.1 ไวกวากๆ ที่ซัดที่สุดคือ BA.4/BA.5 ที่ระดับภูมิคุ้มกันจาก BA.1 แทบจะยับยั้งไวรัสไม่ได้ ทั้งๆ ที่ไวรัสทั้งสองเป็นกลุ่ม BA หรือโอไมครอนเหมือนกัน เพราะข้อมูลชี้ว่า BA.5 ไม่เหมือนกับ BA.1 พอที่จะเรียกว่าครอบครัวเดียวกันอีกต่อไป คาดอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอาจจะเจอกับ BA.xx ที่หนีภูมิจาก BA.5 เอาไม่อยู่เช่นกัน เป็นสิ่งที่ไม่เกินการคาดเดา</p>	
<p> <b>โรคฝีดาษวานร</b></p>	
<p><b>สถานการณ์ในประเทศ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามกีฬา, สยามรัฐ, Bangkokpost) เว็บไซต์ : (สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, บ้านเมือง, มติชน, ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแชนเนล 5, ไทยโพสต์, TNN, ch3 plus, newtv, acnews, kapok, thaipbs, 77kaoded, thejournalistclub, sondhitalk, moneyandbanking, thestandard, js100, thailandplus, voicetv)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงเพิ่ม 1 คน อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งไม่มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายแรก พร้อมขอให้ปชช.มั่นใจ สธ.ไม่เคยปกปิดข้อมูล เพราะจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ทั้งนี้ คนไทยรักษาและเบิกจ่ายได้ตามสิทธิสุขภาพของแต่ละคน ส่วนชาวต่างชาติให้ใช้ประกันสุขภาพ ยืนยันว่า สธ.ต้องดูแลทุกคนเพื่อไม่ให้โรคแพร่กระจาย เช่นที่ดูแลในช่วงโควิด 19 ดังนั้นขอให้มั่นใจได้ว่า หากมีอาการป่วยเข้าเกณฑ์โรค มาตรวจวินิจฉัยจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรม คร.ได้รับรายงานผู้ป่วยต้องสงสัยโรคฝีดาษวานร จาก รพ.วชิรพยาบาล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา พบเป็นชายไทยอายุ 47 ปี ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ มีอาการไม่รุนแรงและอยู่ในการดูแลของแพทย์ในหอแยก โดยล่าสุดห้องแล็บกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (TRC-EIDCC) รายงานผลว่า เป็นเชื้อฝีดาษวานร ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการสอบสวนโรค อาการทางคลินิก และผลตรวจทางห้องแล็บ สรุปได้ว่าเป็นผู้ป่วยฝีดาษวานรรายที่ 2 ของประเทศไทย รวมทั้งเร่งค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ การเฝ้าระวังได้ขอให้รพ.ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เมื่อพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ และขอให้ปชช.ที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการสงสัยเข้าได้กับโรคฝีดาษวานรเข้ารับการรักษา</p> <p>-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หน.ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ. กล่าวว่า สถานการณ์ภาพรวมโรคฝีดาษลิง ในประเทศยังสามารถควบคุมได้ ส่วนในกลุ่มเสี่ยงยังไม่พบว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงขณะนี้อยู่ในกลุ่มชายรักชาย และกลุ่มที่มักมีพฤติกรรมสัมผัสเสี่ยงทางเพศ ทำให้ สธ.อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าวัคซีนฝีดาษมาใช้ในการกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงการแพร่เชื้อว่า ขยายเป็นวงกว้างหรือไม่ แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่พบว่า วัคซีนออกมามีใช้เพราะยังพบผู้ป่วยเพียงหนึ่งรายเท่านั้น</p> <p>-พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์ กล่าวถึง แนวทางการดูแลรักษาโรคฝีดาษลิง หากเกิดติดเชื้อ โดยตัวโรคจะหายได้เอง แต่จะต้องมาดูแลพิเศษในกลุ่มที่มีความเสี่ยงมีอาการรุนแรง เพราะโรคนี้ยังไม่มียารักษาเฉพาะ จะใช้วิธีการรักษาตามอาการ ทั้งนี้ ได้ร่วมกับรพ. คลินิกผิวหนัง หรือถึงแนวทางการรักษาพยาบาลโรคฝีดาษลิง อยู่ระหว่างการทำข้อมูลเสนอในที่ประชุม EOC ระดับกระทรวงฯ ในวันที่ 1 ส.ค. 65</p> <p>-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอปชช.อย่าตื่นตระหนก เนื่องจากโรคฝีดาษวานรไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรง และเป็นโรคที่สามารถรักษาหายขาดได้ และสามารถเข้ารับการรักษาฟรีตามสิทธิของประชาชนทุกคน ทั้งนี้ รมว.สธ.ได้สั่งการไปยังสถานพยาบาลในสังกัด สธ.ทุกแห่ง หากพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขณะที่กรม สบส. ได้ประสานความร่วมมือไปยังสถานพยาบาลเอกชนให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันกับการเฝ้าระวังโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thainewsonline</p> <p>-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โพสต์ ยุคฝีดาษลิง ต้องระวัง 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ไม่มั่วเพศ 2. รักษาความสะอาด ล้างมือหลังหยิบจับสิ่งของหรือสัมผัสร่างกายคนอื่น และ 3. ไม่แชร์เสื้อผ้าและของใช้ร่วมกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ workpointtoday</p> <p>-นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย โพสต์ ส่งสัญญาณเตือนไปยังรัฐบาลและสธ. ต้องรีบยกระดับโรคฝีดาษวานร ทั้งการป้องกัน เฝ้าระวัง และการสื่อสารกับประชาชน</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>เร่งหาวัดซีน HPV</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (กรุงเทพมหานคร, ผู้จัดการ, sondhitalk)</p> <p>-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผย ขณะนี้สถาบันฯได้ดำเนินการจัดหาวัดซีน HPV เพื่อนำมาฉีดป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้แก่เด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ของปี 2565 ประมาณ 4 แสนคน ซึ่งคาดว่าจะมีความเพียงพอ โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกประสบปัญหาขาดแคลนวัคซีน HPV จากสถานการณ์โรคโควิด 19 จึงทำให้ทางสถาบันฯ ไม่ได้มีการนำวัคซีน HPV เข้ามาฉีดตั้งแต่ต้น ในปี 2565 นี้ จึงได้เร่งรัดในการจัดหาวัดซีน HPV เพื่อมาฉีดย้อนหลังให้กับเด็กกลุ่มดังกล่าวอีกประมาณ 8 แสนคน</p>	-
<p><b>สิทธิบัตรทอง แก่ภาวะมีบุตรยาก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-สธ.จัดบริการการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยให้ รพ.สต.ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีบุตรยาก รพ.ชุมชนตรวจสุขภาพ คัดกรองเบื้องต้นได้ และรพ.จังหวัด ที่มีสูตินรีแพทย์ทำหัตถการฉีดน้ำเชื้อให้กับผู้ที่ต้องการมีบุตร ส่วนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เช่น การทำกิฟต์ IVF เป็นต้น ให้ดำเนินการในระดับเขตสุขภาพ โดยใช้การส่งต่อไปยัง รพ.ที่มีความพร้อม โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายบริการให้คำปรึกษา การรักษาเบื้องต้น การตรวจโรคที่เป็นสาเหตุของการมีบุตรยาก และรักษารวมถึงการฉีดน้ำเชื้อจาก สปสช.</p>	-
<p><b>ทำความเข้าใจความสะอาดสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาว ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการสถานที่ต่างๆ ร่วมกันล้างสิ่งแวดล้อมให้สะอาด เน้นทำความสะอาดแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรคที่ต้องสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ สำหรับผู้ใช้บริการควรเช็คทำความสะอาดก่อนนั่ง ไม่ทิ้งวัสดุอื่นใดนอกจากกระดาษชำระลงในโถส้วม เพราะวัสดุอาจไปอุดตันท่อ ให้ปิดฝาโถส้วมก่อนกดชักโครกป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค และล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งหลังการใช้</p>	-
<p><b>ยาอายุวัฒนะโมเลกุลมณีแดง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย</p> <p>-การค้นพบจากงานวิจัยของ ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นการค้นพบครั้งแรกในโลกโดยนักวิจัยคนไทยกำลังทดลองในลิงแสมก่อนทดลองในคน คาดรู้ผลปลายปี 2566 สามารถลดเซลล์ชราของคนอายุ 70 ปี ลงมาเหลือ 25 ปี เป็นยาอายุวัฒนะขนานแรกในโลก เมื่อประสบความสำเร็จในปลายปีหน้าประเทศไทยจะกลับมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในเอเชียอีกครั้ง</p>	-